

THÀNH PHỐ

● 99,56% hồ sơ giải quyết đúng hạn

6 tháng đầu năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình tập trung rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo thực hiện bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đây mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả qua bưu điện. Bộ phận đã hướng dẫn, tiếp nhận gần 9.800 hồ sơ; đã giải quyết

9.250 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng thời hạn 9.106 hồ sơ, đạt 99,56%.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đánh giá sự hài lòng về phục vụ hành chính; tăng cường phối hợp giải quyết công việc giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng ban, đơn vị chặt chẽ, hoạt động nền nếp, đúng quy trình; niềm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc.

● Đơn thư kiến nghị, phản ánh tập trung lĩnh vực đất đai

6 tháng đầu năm 2023, trụ sở tiếp công dân thành phố Thái Bình đã tiếp gần 230 lượt người với 105 vụ việc, giảm gần 60 người; tiếp nhận 165 đơn, bằng 106 vụ việc, giảm 23 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 9 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, 86 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn... Đến nay đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 3/6 đơn, kết quả 3/3 đơn khiếu nại sai; trong quá trình giải quyết 1/3 đơn tố cáo công dân xin rút, đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết, đang xác minh nội dung 2 đơn tố cáo; các đơn thư kiến nghị,

phản ánh cơ bản được giải quyết, trả lời.

Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục duy trì nền nếp công tác tiếp dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của công dân để chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời, thấu đáo các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đồng người, phức tạp ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, đơn vị.

MINH NGUYỆT

Tiết kiệm điện phải bắt đầu từ cơ quan, công sở

Dự báo thời tiết những ngày tới tiếp tục nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện chắc chắn sẽ tăng cao. Để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Theo quan điểm của công tác viên Lương Thế Lộc, tiết kiệm điện phải bắt đầu từ cơ quan, công sở.

Ngày 25/5/2023, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh năm 2023. Thiết thực hưởng ứng, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, gia đình đã chung tay khi cắt giảm, tắt bớt hệ thống điện. Đây là điều hết sức cần thiết, đặc biệt là tại các công sở, cơ quan hành chính.

Thực tế cho thấy tại trụ sở và phòng làm việc của nhiều công sở, cơ quan hành chính các cấp được trang bị nhiều thiết bị có mức tiêu thụ điện năng cao như hệ thống thang máy, điều hòa nhiệt độ, quạt máy, máy vi tính, máy in, máy photocopy, đèn chiếu sáng, máy scan, máy chiếu, máy hút văn bản... Ngoài ra, có nơi còn sử dụng tủ lạnh,

máy nước nóng lạnh, máy lọc nước tinh khiết, bình đun nước siêu tốc...

Bên cạnh những cán bộ, công chức, nhân viên có ý thức tiết kiệm điện thì còn không ít người chưa có thói quen đó, cá biệt còn tình trạng lãng phí như sử dụng điện chiếu sáng khi không cần thiết, để máy tính "vỏ tục" chạy khi không có người dùng... Vào những tháng mùa hè, mức tiêu thụ và hóa đơn tiền điện các cơ quan, đơn vị đều tăng lên nhiều. Nguyên nhân có thể do nhiều người còn suy nghĩ là "điện chùa". Ngoài ra lãng phí điện còn đến từ việc sử dụng thiết bị chưa đúng cách, điển hình như nhiều người muốn phòng làm việc mát nhanh nên đặt điều hòa dưới 20 độ C, điều này làm cho điều hòa sẽ phải vận hành gần như liên tục, gây

hao phí rất nhiều điện năng. Khuyến cáo là dùng điều hòa chỉ nên thiết lập ở mức 26 độ C, đây là mức nhiệt độ phù hợp với con người, ngoài ra khi dùng ở nhiệt độ này điều hòa cũng sẽ tiết kiệm điện hơn cũng như duy trì độ ẩm tốt hơn...

Tiết kiệm điện nói chung và tiết kiệm điện trong các cơ quan, công sở nói riêng phải thực hiện lâu dài trong suốt quá trình tiêu thụ điện chứ không phải chỉ thực hiện vào lúc thiếu điện. Lượng điện tiêu thụ tại cơ quan, công sở, đơn vị cũng chiếm tỷ lệ khá lớn trong tiêu dùng điện. Vì vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm ngày càng trở nên cần thiết và cần được quan tâm.

Thiết nghĩ, ngoài áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm tiết kiệm điện trong các cơ quan, công sở thì cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đây không chỉ là việc của riêng một cá nhân nào, một đơn vị nào mà phải thực hiện đồng bộ tại tất cả các cơ quan, công sở. Thực hiện tốt tiết kiệm điện sẽ đem lại hiệu quả lớn về kinh tế và giảm thiểu ảnh hưởng của việc cắt điện nền sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tiết kiệm điện là làm giàu cho đất nước, cho chính chúng ta và là nét văn hóa, văn minh cần được hình thành sớm trong mỗi cá nhân, mỗi tổ chức.

LƯƠNG THẾ LỘC (Ủy ban MTTQ tỉnh)

LỜI KÊU GỌI...

(Tiếp theo trang 1)

mất sức lao động và người lao động khác ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng. Các tổ chức, cá nhân, các doanh nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, con em Thái Bình đang công tác, sinh sống tại mọi miền Tổ quốc tự nguyện ủng hộ Quỹ với tinh thần cao nhất. Đó là sự thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình góp phần thực hiện chính sách ưu đãi, động viên, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình và những người có công với nước.

Mọi đóng góp, ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh để nghị chuyển về số tài khoản: 3761.0.9057848.91011 - Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh Thái Bình tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình hoặc ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh), địa chỉ: Số 19, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trân trọng cảm ơn!

THÁI THUY...

(Tiếp theo trang 1)

quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo các chủ thể, HTX và doanh nghiệp. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, cập nhật kịp thời văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và nâng tầm mới nâng cao, sản phẩm OCOP bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của huyện.

CỤM CÔNG NGHIỆP QUÝ NINH...

(Tiếp theo trang 1)

Giai đoạn 2 với diện tích hơn 36,4ha, hiện nay huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo địa phương có đất ở cụm công nghiệp tích cực phối hợp với nhà đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt bằng, công tác đền bù đất nông nghiệp. Đến nay đã giải phóng được trên 10ha, phần đất trong tháng 7/2023 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để tập trung hoàn thiện các thủ tục thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư và bàn giao đất ngoài thực địa. Dự kiến đến quý I/2025 sẽ đưa dự án vào hoạt động, ký hợp đồng cho thuê đất với nhà đầu tư thứ cấp.

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ...

(Tiếp theo trang 1)

5 năm qua, Công đoàn KKT và các KCN tỉnh đã thành lập mới 9 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 7.486 đoàn viên. Các phong trào thi đua yêu nước cũng được đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động"...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn KKT và các KCN tỉnh phấn đấu phát triển mới 9.000 đoàn viên, thành lập thêm ít nhất 10 công đoàn cơ sở; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp xây dựng, ban hành quy chế dân chủ và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 75% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; trên 80% doanh nghiệp xây dựng, ban hành quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 85% trở lên doanh nghiệp xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể...

Xử lý hơn 10.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023 tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm tốt, tai nạn giao thông (TNGT) giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, giao thông đường bộ xảy ra 53 vụ TNGT, làm chết 25 người và bị thương 41 người, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 3 vụ; số người chết không tăng, không giảm; giảm 7 người bị thương. Đường thủy không xảy ra TNGT.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 10.500 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ trên 3.400 phương tiện, tước gần 4.000 giấy phép lái xe, phạt tiền gần 37 tỷ đồng. Riêng chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn đã xử lý hơn 2.600 trường hợp, phạt tiền hơn 16,8 tỷ đồng; về đường thủy nội địa, đã phát hiện, xử lý 357 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.

Với chủ đề năm an toàn giao thông 2023 "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", thời gian tới lực lượng chức năng toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

NGUYỄN THỚI

THÁI THUY

Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn công trình đê điều và thủy lợi

Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các cấp, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão. Trong đó, tập trung hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều, thủy lợi; bảo đảm an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão; chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.

Các xã, thị trấn ven đê tổ chức lực lượng thực hiện việc tuần tra, canh gác đê điều theo cấp báo động tại Thông tư số 01 ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác tuần tra canh gác các tuyến đê để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu bảo đảm an toàn cho đê, kè, cống, kè, vè khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống thiên tai, hộ đê; chủ động sửa chữa, vệ sinh các điểm gác nước sẵn sàng phục vụ công tác tuần tra canh gác đê điều khi có lệnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân; tổ chức phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý sự cố giờ đầu trong mùa mưa lũ...

TRẦN TUẤN

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tình huống tội phạm trộm, cướp ngân hàng

Đó là mục đích của hội nghị tập huấn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức sáng ngày 1/7 cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ và nhân viên bảo vệ các chi nhánh ngân hàng và phòng giao dịch trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Đây là hội nghị thứ hai được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh phối hợp tổ chức sau khi tập huấn cho 85 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn nhằm giúp các tổ chức tín dụng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tình huống tội phạm trộm, cướp tại các địa điểm giao dịch. Các nội dung tập huấn bao gồm: Tìm hiểu về tội phạm cướp ngân hàng; quy trình xử lý tình huống tội phạm cướp ngân hàng; các điểm, dấu hiệu, nguyên nhân phát sinh tội phạm cướp ngân hàng; phân tích một số vụ việc cướp ngân hàng trên địa bàn toàn quốc thời gian vừa qua; thực trạng, nguyên nhân các vụ cướp ngân hàng;

giải pháp phòng ngừa, xử lý tình huống tội phạm cướp ngân hàng; các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa, xử lý tình huống tội phạm cướp ngân hàng.

Cùng với việc tổ chức hội nghị tập huấn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh còn ban hành Công văn số 374/THB-THNS, ngày 23/6/2023 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở hoạt động ngân hàng; trên cơ sở đó yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường công tác bảo vệ tại địa điểm giao dịch, trên đường vận chuyển; bố trí đủ lực lượng bảo vệ cần thiết, bảo đảm trực trực số 24/24h; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị các công cụ hỗ trợ cần thiết cho lực lượng bảo vệ tại chỗ; sử dụng các thiết bị hiện đại như: camera giám sát, hệ thống báo động chống đột nhập, kết nối hệ thống báo động giữa địa điểm giao dịch với cơ quan công an gần nhất...

MINH HƯƠNG

Tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy, từ ngày 1 - 30/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề "Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - vì một cộng đồng sạch ma túy", các hội nghị tập trung tuyên truyền cho gần 3.000 quần chúng nhân dân... thông tin tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh và những tác hại, hậu quả mà ma túy gây ra đối với người nghiện, gia đình và xã hội. Phổ biến kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, trong đó nhấn mạnh kỹ năng nhận diện tội phạm và tệ nạn ma túy, một số loại ma túy và tác hại của ma túy. Công tác cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và vai trò của các tổ

chức, đoàn thể trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; đồng thời, phát động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Tại các hội nghị, nhân dân đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, kinh nghiệm, biện pháp để tự phòng, chống ma túy cho bản thân, gia đình và xã hội cùng những cách cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy và sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua các hội nghị tuyên truyền, giúp người dân hiểu về tác hại của ma túy, nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng bổ ích về phòng, chống ma túy, về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy trong cộng đồng. Qua đó nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

TRỊNH CƯỜNG

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Bảo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI-ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CẬN THÔNG TIN

(Tiếp theo số 8878, ngày 26/6/2023)

Câu 15. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của UBND xã trong thực hiện biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân?

Trả lời: Để bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, tại Điều 33 Luật Tiếp cận thông tin quy định biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, theo đó quy định trách nhiệm bảo đảm của cơ quan nhà nước (trong đó có UBND xã) cần thực hiện các biện pháp bảo đảm sau: - Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

- Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp theo quy định của Chính phủ.

- Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động

của người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng.

- Xác định đơn vị, cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin.

- Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan.

- Củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê; trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện cần thiết khác để người yêu cầu có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ sở cơ quan nhà nước và qua mạng điện tử.

Câu 16. Trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin quy định trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin như sau:

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định có trách nhiệm:

a) Công khai, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ; trong trường hợp phát hiện thông tin đã cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ thì phải đính chính hoặc cung cấp bổ sung thông tin;

b) Chủ động lập, cập nhật, công khai danh mục thông tin phải được công khai và đăng tải danh mục trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin theo đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo danh mục thông tin phải được công khai;

c) Duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin có trách nhiệm cung cấp, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu;

d) Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin. Việc chuyển giao thông tin giữa các

hệ thống dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin và bảo vệ các hệ thống quản lý thông tin;

e) Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp;

g) Kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin để công khai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;

h) Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, gồm các nội dung chính sau đây: xác định đầu mối cung cấp thông tin; việc chuyển giao thông tin của đơn vị tạo ra cho đơn vị đầu mối cung cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung cấp và không được cung cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung cấp theo yêu cầu; trình tự,